



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1463 23 tháng 07 năm 2023

Cảm Thức

*Cảm thức nhưn gian một cái còng
Thành tâm cảm nhận chẳng lòng vòng
Cảm thông đời đạo từ ngoài trong
Giải giới phân minh khai triển vòng*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Dẫn thân tu thiền là phải làm sao?*
- 2) Muốn vượt qua khổ nạn thì phải làm sao?*
- 3) Vận hành là vận hành nơi nào ?*
- 4) Hướng tâm về triết lý tu học có tiến hay không ?*
- 5) Tại sao ở đời này có cảnh sanh ly tử biệt?*
- 6) Muốn đáp ứng khả năng cầu tiến của tâm linh thì phải làm sao?*
- 7) Muốn sửa tiến tâm linh thì phải làm sao?*

1) Sydney, 26-04-97 2:30 AM

Hỏi: Dẫn thân tu thiền là phải làm sao?

Đáp: Thưa dẫn thân tu thiền là bằng lòng thực hành những gì cần thiết về môn thiền mà chính mình đã nhận được, không nghi ngờ nhưng chỉ thực hành mà thôi

Kệ:

*Thực tâm tận hưởng tự tu thiền
Học hỏi triền miên tự tiến xuyên
Ý thức trời cao không vọng động
Một lòng tu tiến chẳng gieo phiền*

2) San Jose, 27-04-97 1:20 AM

Hỏi: Muốn vượt qua khổ nạn thì phải làm sao?

Đáp: Thưa muốn vượt qua khổ nạn thì phải tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thực hành đúng đắn, lập lại trật tự điện năng cơ thể và khối óc, lần lần sẽ trở về lãnh vực thanh tịnh sẵn có trong nội tâm, thì phần hồn sẽ được tự cứu. Niệm Phật đều đặn giải tỏa nghiệp tâm, phần hồn ổn định thì sẽ không còn nạn nữa

Kệ:

*Hồn tu tiến hóa tới vô cùng
Giải nghiệp khai tâm tự phá tung
Đời đạo song hành tâm thức giác
Không còn lý luận rõ vô cùng*

3) San Jose, 28-04-97 3:30 AM

Hỏi : Vận hành là vận hành nơi nào ?

Đáp: Thưa vận hành nguyên khí của Trời Đất, khai thông trí tuệ, tự thức tự tu tiến, không gieo thêm lụy phiền cho chính mình nữa

Kệ:

*Dứt khoát tự tu tránh lụy phiền
Khai thông trí tuệ tự mình yên
Gieo duyên Trời Phật tâm phân độ
Thức giác bình tâm tự tiến xuyên*

4) Los Angeles, 29-04-97 6:15 AM

Hỏi : Hướng tâm về triết lý tu học có tiền hay không ?

Đáp: Thưa hướng về triết lý tu học rất hữu ích cho tâm lẫn thân, ngăn chặn được luồng điển dâm loạn, sẽ được chinh đốn lần lần, nhưng không bằng thực hành pháp môn khứ trực lưu thanh và cộng với triết lý tu học

Kệ:

*Tâm linh sáng suốt với thực hành
Giải mở trần tâm lại tiến nhanh
Tiến triển không ngừng trong thức giác
Quân bình tự đạt tự hành thanh*

5) Los Angeles, 30-04-97 2:40 AM

Hỏi: Tại sao ở đời này có cảnh sanh ly tử biệt?

Đáp: Thừa cảnh sanh ly tử biệt là cảnh thường tình của nhơn sinh. Đó cũng là luật tiến hóa của phần hồn, xác thân sanh trụ hoại diệt trong trật tự giới hạn theo luật nhân quả mà thôi

Kệ:

*Hành trong kích động mới phân hòa
Khổ cảnh trần gian tự thiết tha
Đời đạo phân bày trong ý thức
Đạo tâm bừng sáng tự mình qua*

6) Los Angeles, 01-05-97 5:00 AM

Hỏi: Muốn đáp ứng khả năng cầu tiến của tâm linh thì phải làm sao?

Đáp: Thừa muốn đáp ứng sự cầu tiến của tâm linh thì phải siêng năng và trật tự, thực hành đúng đắn pháp môn mà mình đã nhận được, tự khai sáng tâm thức qua sự nhin nhục đã và đang thực hành, thì mới đáp ứng được sự tiến hoá của tâm linh

Kệ:

*Quang minh chánh đại rõ hành trình
Qui hội nguyên năng rõ chính mình
Tốt xấu do mình tâm tự thức
Nguyên năng sẵn có tự khai minh*

7) Los Angeles, 02-05-97 4:30 AM

Hỏi: Muốn sửa tiến tâm linh thì phải làm sao?

Đáp: Thừa muốn sửa tiến tâm linh thì phải thực hiện phương pháp khứ trước lưu thanh, tự giải nghiệp tâm, thì lãnh vực tâm linh mới phát triển được, tự đạt lấy sự quân bình của nội tâm nhiên hậu mới cảm thức sự hòa bình là cần thiết

Kệ:

*Kịp kỳ tự sửa tiến tâm linh
Thanh tịnh thương yêu lấy chính mình
Giải tỏa phiền ưu không loạn động
Dấn thân thực hiện cảnh hòa bình*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

TÔI LÀ AI

*Tôi là ai?
Sao không tự sửa tự an bài!
Tôi là ai?
Sao không giải quyết lập đài thanh cao!
Tôi là ai?
Sao không tự thức tiến hoài không ngưng!
Tôi là ai?
Sao không thanh tịnh hai vai nhẹ nhàng!
Tôi là ai?
Sao không hưởng khổ sánh vai Cha Trời!
Tôi là ai?
Sao không minh đạo bước vào càn khôn!
Tôi là ai?
Sao không xây dựng ngày ngày đạt an!
Tôi là ai?
Tôi là ai?
Tôi là ai?*

**Kính bái
Lương Sĩ Hằng**

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THYẾT GIẢNG

TẾT HỘI SINH – THAM THIỀN

ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 7

Washington, Olympia, Ngày 02 Tháng 7 Năm 1988, (tiếp theo và hết)

Hôm nay, ngày vui trong tâm thức của các bạn, cho nên có những giây phút thiêng liêng cảm ứng cho tôi để nói ra những gì mà chúng ta cần thiết và những gì chúng ta đã có. Chúng ta sẽ phóng những tia sáng ra cho cái thiền viện này. Tâm thức chúng ta hướng thượng tức là phóng tia sáng cho thiền viện, hòa với vũ trụ để xây dựng cơ đồ tâm linh càng ngày càng sáng suốt, người kế tiếp sẽ được tận hưởng phần thanh quang đó và xây dựng cho nhau trong chu trình tiến hóa. Tay nắm tay thì việc gì cũng là thành, mà ngu muội tranh chấp thì có đại sự nó cũng tiêu mất đi! Quá trình chúng ta nắm biết bao nhiêu cơ sở rồi cũng bỏ đi, tiền của cũng bỏ đi, địa vị cũng bỏ đi. Ngày hôm nay chúng ta làm gì đây để mà khôi phục? May thay và lành thay chúng ta lại biết con đường tâm linh giải thoát, chúng ta biết rằng cái nguyên linh của chúng ta là một giống dân Bích Ngọc, hoàn cảnh nó đã chèn ép từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, không khác gì các bạn đang trui luyện trong một lò lửa. Rồi cái lò lửa đó đốt, cuối cùng là bạn là một hòn ngọc

sáng suốt, hòn ngọc quán thông mọi sự việc, hòn ngọc duyên dáng để phục vụ mọi nơi mọi giới; mới nhận thức ra là con của Thượng Đế. Con của Thượng Đế cũng vô hình vô tướng như Ngài nhưng mà tình thương tràn ngập cả càn khôn vũ trụ, qua thể xác con người để thực hành Bi-Trí-Dũng. Nói đâu làm đó phải đúng, không hứa và không làm; không bao giờ hứa mà không làm, hứa là phải làm. Giữ đúng cái công việc thì tâm thức các bạn được yên ổn, hứa mà bỏ chạy làm sao Hòn các bạn được yên?!

Cho nên ngày hôm nay công tác giữa rừng xanh các bạn thấy trật tự đã về rồi: anh em có giờ thiền, giờ ăn, giờ chơi trong một thức bình đẳng, không có ai cao lớn hơn ai, nhưng mà tình thương luôn luôn phải phục vụ, đi sát bên bạn, từ quang luôn luôn dính liền với bạn. Cho nên các bạn về đây các bạn cảm thấy thanh nhẹ, những người ở xứ nóng đến đây cảm thấy lạnh, nhưng mà kỳ thật những hơi thanh nhẹ này là hơi của mùa xuân tươi đẹp. Tâm hồn các bạn sẽ được nhẹ và nhận lấy một món quà quý của Thượng Đế đã ân ban, ngày cũng như đêm, vui nhộn trong tình huynh đệ tỷ muội.

Tôi không biết nói gì hơn, may thay và vui thay tôi vẫn được bình an trở về với các bạn mỗi Tết của Vô Vi, đặc biệt năm nay là Tết Hội Sinh. Khi các bạn bước vào đây rồi các bạn mới bỏ tất cả những sự thị phi từ bên ngoài mà các bạn đã lượm được. Sự thật là sự thật. Cũng như ở thế gian người ta nói lên thiên đàng sẽ qua, bị ma quỷ; nhưng mà nếu các bạn sợ ma quỷ, chùng nào các bạn mới tới thiên đàng được? Cho nên sử dụng dũng chí của các bạn để bước vào cửa Trời, là tâm thanh nhẹ các bạn mới có cơ hội bước vào cửa Trời. Nếu tâm các bạn không thanh nhẹ làm sao các bạn bước vào? Cho nên các bạn nhìn những tu sinh ở đây: bỏ tất cả, người có tất cả, người có khả năng làm việc, có đủ thứ nhưng mà người bỏ tất cả để phục vụ cho các bạn; nung nấu một ngày Tết để hội ngộ các bạn, để các bạn thấy rằng ý chí của con người không bao giờ bị diệt. Tuổi trẻ của thời đại thật sự biết thương yêu, biết xây dựng, không bị bất cứ những sự nào chèn ép. Tự do khai triển tâm linh để đóng góp cho nhân loại ở tương lai. Tuổi trẻ còn nhiều thì giờ để phát triển, phát minh, để đóng góp cho nhân quần, bước vào ngành tu học thật sự khoa học huyền bí. Các bạn nhìn đi, các bạn đi xem nhiều vị đã cấm khẩu không nói, không nói một lời; vì tuổi trẻ còn tranh chấp đã thấy rõ được sự tâm tối của chính mình cho nên người đã cầm mõm không nói; mà để xây dựng cái gì? xây dựng tâm linh trọn lành nhiên hậu sẽ nói những câu giá trị hơn, một câu là vàng là ngọc để độ chúng sanh. Những vị đó đã và đang làm, chưa từng khúc gỗ, đóng từng cái đỉnh, xới từng miếng đất, bung từ chén phở cho các bạn ăn. Một con người thế gian không có ai có thể tạo được, nhưng ngày hôm nay thể hiện trên mặt đất này để phục vụ các bạn. Các bạn có dịp đến đây, rồi các bạn sẽ về các bạn sẽ thấy, thấy tình thương huynh đệ tỷ muội đang tái ngộ trên mảnh đất Nhẫn Hòa này, thật sự thương yêu nhau, xây dựng và đóng góp rõ rệt.

Sự khao khát của người Việt Nam bao nhiêu năm mong được ngồi lại gần với nhau, đùm bọc lẫn nhau, như lúc sơ sinh bàn tay của mẹ hiền đã đùm bọc đứa con. Ngày hôm nay nó xa cách, nó biến dạng; nó làm con người tại thế nhưng mà có cơ hội được gần gũi với nhau, cộng tác với nhau, bàn bạc với nhau để vượt qua mọi sự tranh chấp khó khăn của tình đời. Nó thể hiện chơn tình trong khu rừng để làm việc cho nhau. Hy sinh, hy sinh để đem lại sự thương yêu, hy sinh để đem lại sự đoàn kết đời đời bất diệt, hy sinh để cho cửu huyền thất tổ thấy nó có một hạnh Bồ

Tát tại thế. Những tuổi trẻ kính yêu đã làm thì những vị bô lão phải nhìn được quá khứ của vị đã làm được chưa? Quá khứ tuổi trẻ của vị đã hy sinh như vậy chưa? Chưa bao giờ có! Vậy chúng ta có cơ hội có pháp nắm trong tay chúng ta phải thực hiện và xây dựng lại quân bình trong nội thức; và để nắm lấy cái luật Trời, sống trong lẽ sống hiện tại. Bất cứ chiến tranh xảy ở góc nào, kể cả bom nguyên tử đi nữa cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức. Khí giới tình thương và đạo đức tràn ngập trong tâm hồn của các bạn, người đã thiên Vô Vi luôn luôn cấy được cái giống tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay, chúng ta có duyên lành để tái ngộ trong ba ngày Tết của Vô Vi, những bài học đầy đủ: kinh tế, chánh trị, triết học, vô cùng sống động! Tình thương của người hành giả đi trước đạt và tận tâm cống hiến cho các bạn, không có một chỗ giấu giếm, nhất định không bị lợi dụng bởi bất cứ một khối nào. Chúng ta đi đúng chiều thể hiện tình người xây dựng trong một khu vực để học hỏi, không có một bàn tay đen tối nào có thể không chế chúng ta được. Người tu Vô Vi phải về với cơ sở của Vô Vi, nhìn thẳng vào những người nào độc tài phá quấy thì tự nó phải đi ra khỏi khối Vô Vi, không cần khí giới.

Từ bao nhiêu năm tôi hy sinh trên đường đi để tạo lập cơ sở cho các bạn. Các bạn về đây để sống, các bạn đã có một khối óc tinh vi, có một cơ tạng thể gian không thể chế được thì các bạn sẽ làm một việc gì xứng đáng trong tâm hồn các bạn. Hy sinh để đóng góp cho những tuổi trẻ vươn lên, để nó sống trong cảnh hòa bình, đừng để nó khao khát tội nghiệp! Khi nó giáng trần không bao giờ được hưởng một ngày hòa bình trong tâm thức nó, chỉ có tu mới đem lại được sự hòa bình, tu mới cảm thấy sự thanh nhẹ, tu mới nhận thức ra sự thương yêu, tu mới quý cha mẹ hiền nó, tu mới biết thương huynh đệ tỷ muội trong gia cang nó. Tội nghiệp nó đang bơ vơ tại trần không ai dẫn dắt! Một mình tôi đã đi đây đi đó, đã cấy cái phúc điền trong tâm các bạn, ngày nay tiếp tục là các bạn phải đi, các bạn phải làm. Các bạn phải thật sự thương yêu bạn nhiều hơn để thể hiện tình thương đó cho muôn loài vạn vật có tương lai. Sự dũng mãnh của con người Vô Vi là không bao giờ mất, dũng mãnh đó là dũng mãnh bất vụ lợi, tận tình phục vụ, hy sinh rõ ràng, rõ rệt!

Cho nên những bạn còn hiểu lầm, cống cao ngạo mạn, ty hiềm đù thứ, rồi đây sẽ ăn năn hối cải; tự nó trở về với chơn giác thì nó cũng là chúng ta mà thôi. Đường đó, quá khứ của chúng ta đã làm, trong lúc chưa tu; ăn rồi chỉ lo tranh chấp, không làm chuyện gì hữu ích cho chính mình và cũng chẳng làm chuyện gì hữu ích cho người khác. Ngày hôm nay các bạn đã có cơ đồ tâm linh hết rồi, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau để tiến tới mục đích tối hậu: Thanh tịnh và sáng suốt. Khi các bạn tiến tới thanh tịnh và sáng suốt các bạn mới thấy rằng các bạn là giống dân của ai? Các bạn là giống dân của Thượng Đế, giống dân của vũ trụ này là một, không có sự chia rẽ giữa nhân loại nữa. Tâm thức chúng ta luôn luôn không chia rẽ giữa nhân loại mới là chơn tu; chơn tu còn chia rẽ người này người kia người nọ không phải chơn tu, tà thuyết! (43:33)

Cho nên cơ hội dẫn thân hy sinh và đạo đức, nhắc rất nhiều lần để cho các bạn hiểu và các bạn thấy việc làm của các bạn đã và đang làm. Tôi không biết nói gì hơn, tôi thật là vui và tôi cảm thấy tôi trẻ lại như một đứa bé mới chào đời, thỏ thẻ cùng các bạn những gì tôi cảm thức được và chúng ta tiếp tục xây dựng trên đường tha thứ và thương yêu.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay./.

Đề tài suy gẫm

Lúc ra đi ra sao?

Khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, là cái phần sáng suốt đó nó đi lên cao. Chớ các bạn đừng có nói là, chết rồi kêu tôi, tôi dẫn đi ! Cái chuyện đó nói láo ; không có trúng ! Phật không có làm cái đó ! Phật không có phù hộ, không có phù hộ ai hết ! Phật là chỉ tự tu, tự tiến, cương quyết rời khỏi xã hội, ngồi gốc cây tu, không có làm chuyện u ơ ! Chỉ đường cho họ đi về con đường của mình đi ; thì các Bạn tu theo Vô Vi là các Bạn đi con đường Phật đã đi ; thực hành, bất cứ trở ngại nào, phong ba bão táp, cứ cố gắng niệm Phật, hành đúng pháp và lập lại sự quân bình cho chính mình ; thì lúc đó, giờ phút ra đi chúng ta đều dễ dãi, và không có bị chèn ép bởi ngoại cảnh nữa.

Thiền đường Thiền Thức 2/9/94

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 30, 07-23-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị bằng chung thiền tuần này:

Thanh Khí Điền

<https://youtu.be/NBz5walhIqQ>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Tu Học 3 - Khóa Sống Chung Hòa Hợp 2023 Hai Không Dallas Houston Tại Thiền Viện Hai Không - Phần 5

<https://youtu.be/3SV1mSPyweA>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc

Văn Nghệ Đại Hội Vô Vi 2016

https://youtu.be/kmepu4_s-7s

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VẮNG

B

2 Feb. 95.

Kính gửi Thầy,

Con có những thắc mắc muốn hỏi Thầy về
thiền.

- 1) Tại sao hành hoài mà vẫn còn
kết (tâm trí)
- 2) Tại sao Thầy hành mà thoát rõ
rần?
- 3) Tại sao hành hoài mà còn Động?
- 4) Làm thế nào để định thân định tâm?
cũng làm y vậy mà sao không tĩnh
được
- 5) trước khi hành phải làm sao?
- 6) Niệm Hồng Danh nào cho đúng cách
- 7) Tập trung ở điểm nào từ đầu
đến toàn thân.

Con kính bái Thầy

Con chúc Thầy 1 năm mới nhiều sức khỏe -
xin Thầy ban phép lành cho gia đình con.
Cám ơn Thầy.

B

(40)

Mọi là thờ của Thầy con điều gì luôn luôn trong búp của
con.

Bangkok, ngày 17/2/1995

B L X ,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 2/2/95 được biết con lúc nào cũng vẫn còn thắc mắc. Muốn tu pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thực hành pháp môn khử trừ lưu thanh. Trước là gì, thanh là gì - phải ý thức rõ ràng. Trước là vận động cầu xin tha lực. Thanh là tự giải trừ hướng về sự thanh tịnh sáng suốt của tâm pháp. Thanh nhẹ làm trời, nặng trước làm đất. Người tu thiền thực hành đứng đắn ba pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định:

Soi hồn tức là chấn chỉnh thần kinh khối óc.

Pháp Luân Thường Chuyển = dụng nguyên khí của Trời Đất khai hóa tâm thân. Làm Pháp Luân Thường Chuyển, hít đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu sáu hơi liên tục không dứt đoạn nhiều năm nhiều tháng như vậy thì bên trong sẽ được khai mở, tức là huệ tâm khai. Huệ tâm là gì? Càng ngày càng thấy rõ sự trì trệ lôi thôi ô trước của chính mình. Hướng tâm về thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời mới gọi là nhập định. Nếu ngồi thiền lo lắng ôm chuyện đời càng ngày càng gia tăng thì không bao giờ nhập định được, mà có thể tai hại ở về sau, tức là khủng vậy. Thiền lâu năm, điển rút bộ đầu, chứng minh là luồng điển cơ tạng đồng đều hướng thượng thì mới có cơ duyên rút và hội nhập với ánh sáng của cả càn khôn vũ trụ mà tiến. Người tu PLVVKHHBPP tự dứt khoát tình tiền duyên nghiệp thì mới thật là tu. Trong tâm không bao giờ chứa đựng bất cứ một việc gì ở ngoài tai. Lo tu sửa bên trong là chánh.

Thiền Định: Thiền để tịnh, tức là buông bỏ tất cả trong tâm thức nhiên hậu bên trong mới được sáng. Khi chúng ta tham thiền nhắm mắt nhìn thẳng trung tâm chân mày bộc sáng thì toàn thân của chúng ta cũng là sáng, tức là nhập định, từ đó sẽ phát triển trong không còn không hơn nữa, thì mới thấy rõ chính tâm mà hành triển. Nó là một kỳ công thực hành cho đến đích, chú không phải cầu xin mà đạt được.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

(41)

Thông Tin
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”
Phuket, Thailand
22.09.2023 – 27.09.2023

Ngày 21 tháng 7 năm 2023

Kính thưa quý bạn đạo,

Thấm thoát chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày Đại Hội “Tâm Thức Dồi Dào” và chắc hẳn trong lòng quý bạn cũng đang nô nức có dịp hội ngộ sau 3 năm đại hội phải tạm ngưng.

Trước thềm Đại Hội, chúng tôi xin quý bạn lưu ý những điều sau đây để tổ chức của chúng ta được diễn tiến tốt đẹp:

1. Cẩm Nang Đại Hội và số Badge ID:

Cẩm nang sẽ được gửi đến quý bạn bằng bưu điện hay điện thư (email), viber, zalo, v.v...

Nếu từ đây đến cuối tháng 8, quý bạn đã ghi danh mà vẫn không nhận tin tức về cẩm nang hay số ID của mình, xin vui lòng liên lạc ban ghi danh địa phương nơi mình cư ngụ hoặc e-mail về ghidanhdhvovi@gmail.com, vì có thể địa chỉ quý bạn không chính xác.

Mọi bạn đạo đã ghi danh cần có số ID mới check-in /lấy phòng khách sạn được.

Ngoài ra, xin quý bạn kiểm tra lại Tên, Ngày đến (check-in), Ngày Về (check-out) và TOUR loại nào trên cẩm nang của mình. Mọi sai sót xin thông báo càng sớm càng tốt, ban ghi danh sẽ cố gắng điều chỉnh nếu còn kịp thời gian.

2. Xin giữ đúng ngày check-in và check-out:

Xin quý bạn lưu ý nếu mua vé máy bay có thay đổi ngày đến không giống trong phần ghi danh và cần ở thêm ngày thì phải thông báo cho Ban Ghi Danh để chúng tôi điều chỉnh lại. **Tuyệt đối không nên tự ý ở thêm trong phòng bạn bè mà không thông báo cho BTC**, vì chúng tôi đã đóng tiền trước cho Khách Sạn về phòng ngủ và phần ăn sáng, v.v..., nên BTC sẽ gặp khó khăn khi Khách Sạn biết được. **Xin quý bạn tôn trọng trật tự chung để Khách Sạn có ấn tượng tốt về Vô-Vi. Nếu cần sự giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc:**

Bạn đạo ở Việt Nam: +84919260151 (chị Thủy)

Bạn đạo ở nước ngoài: email ghidanhdhvovi@gmail.com

3. Quan trọng cần lưu ý: Quý bạn có máy bay chuyển tiếp tại phi trường BANGKOK:

Các chuyến bay chuyển tiếp tại phi trường Bangkok sẽ bay tiếp đến phi trường PHUKET (HKT) bằng máy bay nội địa và đáp tại DOMESTIC TERMINAL thay vì INTERNATIONAL TERMINAL. Tại phi trường Bangkok, nếu đổi từ chuyến bay international sang domestic, sẽ phải đi bộ một đoạn đường dài. **Quý bạn lớn tuổi nên đặt xe lăn (wheelchair) để bớt mệt. Khi đến phi trường Phuket, từ Domestic Terminal, thông thường quý bạn sẽ được nhân viên phi trường hướng dẫn đi sang khu nhận hành lý phía International terminal để làm thủ tục quan thuế và nhận hành lý.**

4. Nên cài SIM card hay dùng e-SIM để liên lạc Ban Vận Chuyển

Nếu quý bạn đi một nhóm đông, nên có ít nhất một người có SIM hay e-SIM để liên lạc với Ban Vận Chuyển nếu cần thiết. Bạn đạo có thể mua e-SIM trên mạng www.airalo.com rất rẻ (nên chọn regional SIM cho South East Asia bao gồm 13 quốc gia trong đó có Việt Nam và Thái Lan).

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn,
Ban Ghi Danh Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào

Đơn xin tổ chức Đại Hội VôVi Quốc Tế năm 2024

Kính thưa Ban Tổ chức ĐHVVT và kính thưa các Bạn đạo Vô Vi ở khắp mọi nơi trên thế giới!

Em tên Lâm Thanh Trung, một bạn đạo ở Việt Nam. Vừa qua em có Thư đề nghị địa điểm tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Năm 2024 đến Ban Tổ chức ĐHVVT là ở Đài Loan. Nhưng qua nhiều thông tin em được biết năm 2019 tổ chức tại Đài Loan thì một số Bạn đạo Việt Nam tốn thêm một khoản chi phí xin visa nhưng bị đánh rớt. Vì khó khăn trên nên em xin đề xuất một địa điểm khác là Đảo Bali thuộc Indonesia Đông Nam Á Châu Đại Dương. Ngoài ra sau khi nghiên cứu và tham khảo ý kiến của nhiều người đã từng đi du lịch nhiều nơi ở Đông Nam Á, em nghĩ Bali là 1 danh thắng mới chưa từng được tổ chức Đại Hội, là một nơi xứng đáng để chúng ta trải nghiệm ...Nếu được tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế tại Bali thì em nhận thấy có nhiều điểm thuận lợi cho bạn Đạo Việt Nam nói riêng và cho Bạn đạo khắp nơi trên thế giới nói chung khi tham dự. Điểm thuận lợi đầu tiên là mọi công dân quốc tịch Việt Nam sẽ được miễn visa nhập cảnh Indonesia không quá 30 ngày, với điều kiện có hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng so với ngày khởi hành. Điểm thuận lợi thứ 2 là thời tiết khí hậu ở Bali có sự phân hóa thành hai mùa là mùa mưa và mùa khô rất rõ rệt. Từ tháng 5 đến tháng 10, Bali bắt đầu bước vào mùa khô, thời điểm này thích hợp cho các chương trình tham quan du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi với thời tiết mát mẻ và không khí trong lành. Vì thời tiết Bali mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình của Bali nằm khoảng 26 – 27 độ C, nên mùa khô thì không quá nóng bức, mùa mưa cũng không quá lạnh. Điểm thuận lợi thứ 3 là vé máy bay: hiện nay có rất nhiều hãng hàng không khai thác đường bay giữa Việt Nam và Bali. Tuy nhiên chỉ có Vietjet có đường bay thẳng, còn các hãng khác như Jetstar, Air Asia, Singapore Airlines hay Scoot sẽ phải nối chuyến tại Kuala Lumpur hoặc Singapore. Vé máy bay có thể đặt dễ dàng trên website của hãng hoặc tại các phòng vé máy bay. Vào các dịp khuyến mãi, vé máy bay thẳng đi Bali có thể chưa đến 4.000.000đ/ 1 vé khứ hồi.

Bali nổi tiếng và được biết đến với tên gọi “Hòn đảo thiên đường”, là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Indonesia nói riêng và Châu Á nói chung. Bali luôn là hòn đảo thu hút lượng khách du lịch lớn nhất thế giới. Đảo Bali có diện tích khoảng 5.780 km² với hình dáng của một chú gà con, chiếc mỏ hướng ra biển Ấn Độ Dương. Bali được bình chọn là một trong những hòn đảo nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, bởi sự ưu ái của thiên nhiên với khung cảnh hoang sơ nhưng vô cùng xinh đẹp và mọi người có thể tận hưởng không khí trong lành quanh năm. Màu xanh tươi mát của nước biển, của bầu trời hòa cùng với những bãi cát vàng kết hợp với màu vàng của nắng, màu xanh của rừng nhiệt đới và những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn, v.v..., tất cả đã tạo cho Bali một không gian trong veo cùng vẻ đẹp nguyên sơ thanh bình. Thêm vào đó người dân Bali cực kỳ thân thiện và hiền hòa.

Ngoài ra, Bali có rất nhiều khách sạn có thể đáp ứng nhu cầu tổ chức một đại hội Vô Vi quốc tế nên thật là một địa điểm lý tưởng cho năm 2024 vì Bali vừa dễ đi, vừa nhiều cảnh đẹp thiên nhiên trong lành, và có nhiều khách sạn BTC có thể chọn lựa để tổ chức hội nghị.

Rất mong được BTC và tất cả Bạn đạo quan tâm chiếu cố đến lời đề nghị này.

Em xin thành thật cảm ơn!

Lâm Thanh Trung

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2023

	Địa điểm	Thời gian
Lễ Liễn đạo Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	19-22/9/2003
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”	Phuket (Thailand)	22-27/9/2023
Lễ Sinh Nhật Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	22-25/12/2023
Khóa Sống Chung HAWAI’I 2023 Tinh Thầy Tận Độ	Hawaii	27-31/12.2023 -

BẠN ĐẠO VIẾT

Hemet ngày 18 tháng 7 năm 2023

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Thưa các bạn: Đây là tiết mục Chia sẻ tâm tình phát triển trí Tâm. Đề Tài Tu Học của Tuần này là:

HỘI TỰ

HỘI TỰ NHƠN DUYÊN CHUYÊN THỰC HÀNH

THÀNH TÂM TU LUYỆN TỰ THÂN AN

QUÍ YÊU MUÔN LOẠI TỪ BI MỎ

KHAI TRIỂN CHÍNH MÌNH PHÁP TỰ AN

LƯƠNG SĨ HẰNG

thưa các bạn: tuần này chúng tôi muốn chia sẻ

chuyện trong đại gia đình Vô Vi của chúng ta

Trước mắt chúng ta thấy có nhiều chuyện lẩn cản giữa HỘI TRƯỞNG và các anh chị em bà con chú bác trong gia đình vô Vi

Chị Hội Trưởng đương nhiệm là người có tư cách nghĩa là người có Lương Tri Lương Năng

(Hiểu được và làm được tức là người có lương tri và lương năng. Hiểu được mà không làm được tức là vô tri vô năng. Không chịu dần thân thì không bao giờ tiến hoá được. Làm được mới là dũng mãnh sanh tồn, ngược lại là yếu hèn và thất thoát tâm linh. Trí không khai, tâm không mở, tự đầy hờn vía, ngụp lặn trong tối tăm và NGU MUỘI. CHỈ ÔM LẤY KHỔ VÀ KHÔNG BAO GIỜ GIẢI ĐƯỢC KHỔ. TRIỀN MIÊN NHƯ VẬY CHỈ BIẾT HẬN THÙ. KHÔNG KHAI TRIỂN TÂM TỪ BI SUỐT KIẾP CHẤP MÊ VÀ ĐỘNG LOẠN,

XÁC THÁC RA MA, HỒN VÍA RÚT THÀNH TRÙNG ĐỂ từ từ TAN RÃ THẢM THIẾT. Càng không hiểu chính mình sẽ càng tiêu tan từ mảnh một.....)

Ước mong quý bạn chúng ta nên hợp tác với vị hội trưởng đương nhiệm để hoàn thành NHIỆM VỤ. về phần chúng tôi sẵn sàng làm theo yêu cầu của hội trong khả năng của mình

Không biết nói gì hơn chúc quý bạn có nhiều sức khỏe và gặp điều may mắn trong cuộc sống kính chào các bạn

Quý thương

Bành Chí

THÔNG BÁO

HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CHÂM CỨU TẠI TSXDVV.

Hội xin báo tin vui đến các bạn đạo địa phương,

Hội của chúng ta vừa nhận được sự phát tâm đóng góp cao quý của Bác sĩ Trần Minh Hoàng là mở một phòng Châm Cứu phục vụ bạn đạo.

Anh Trần Minh Hoàng là một Bác sĩ châm cứu, thời gian trước anh Hoàng đã từng châm cứu chữa bệnh cho Đức Thầy ở Atlantic city. Anh đã được Đức Thầy khen ngợi là một Hoa Đà tái thế. Anh đã từng phục vụ bạn đạo tại Thiên đường Hạnh Đức.

Anh Hoàng có thành ý phát tâm đóng góp bằng khả năng của mình là một Bác sĩ giúp các bạn đạo nào có bệnh cần đến việc chữa bệnh theo phương pháp châm cứu Đông Y. Với ước mong sự đóng góp này anh có thể giúp các bạn đạo có sức khỏe khả quan hơn để việc công phu PLVVKHHBPP không gặp trở ngại.

Bắt đầu ngày 16 tháng 7 năm 2023 ,hàng tuần vào ngày

* Chủ nhật phòng châm cứu sẽ bắt đầu làm việc lúc 1:00 pm (trên lầu của TSXDVV)

* Thứ ba bắt đầu 11:00 am (ngày này có thể thay đổi)

Các bạn cần chữa trị xin ghi danh với chị Lâm Huỳnh Mai 714-414-9552 hay Ngọc Huỳnh 657-722-8881. Để việc ghi danh qua phone được thuận tiện xin các bạn vui lòng text message. Chúng tôi sẽ gọi cho các bạn (vì hiện tại có quá nhiều cuộc gọi quảng cáo hay của người xấu nên chúng tôi không tiện bắt máy)

Về lệ phí xin các bạn tùy hỉ đóng góp để Hội có phương tiện tài chánh lo cho TSXDVV và Thiên viện VĨ KIẾN . Để việc đóng góp được minh bạch chúng tôi sẽ báo cáo hàng tuần.

Kính chúc Quý bạn đạo TÂM THÂN AN LẠC-TU HÀNH VIÊN MÃN
NAM MÔ A ĐI ĐÀ PHẬT - VẠN VẬT THÁI BÌNH

Lâm Huỳnh Mai
Hội Trưởng HAHVVHK
Ngày 11 tháng 7 năm.